



ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว ๒๒๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยตามข้อเสนอ
ของผู้แทนเยาวชน จำนวน ๑๑ กลุ่ม จากกิจกรรมเสวนา เรื่อง บทบาทเยาวชนในการพัฒนาประเทศ ดังนี้

๑. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและเปิดโอกาสให้สภาเด็กและเยาวชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น

๒. ขอให้สนับสนุนโครงการ กิจกรรม และเครือข่ายโครงการ SEED Thailand รวมทั้ง
สนับสนุน Local Reporter หรือนักข่าวเยาวชนประจำถิ่นได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ประเด็นที่มีความสำคัญในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน Soft Power
และส่งเสริมการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นไปสู่สากลต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน
โดยเปิดโอกาส เปิดพื้นที่ เปิดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่นและพิจารณา
สนับสนุนโครงการ กิจกรรม และเครือข่ายโครงการ SEED Thailand รวมทั้งสนับสนุน Local Reporter
หรือนักข่าวเยาวชนประจำถิ่นโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในการส่งเสริม
สนับสนุนให้นักข่าวเยาวชนระดับท้องถิ่นได้ร่วมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ประเด็นที่มีความสำคัญ
ในท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการ กิจกรรม และเครือข่ายโครงการ SEED Thailand
ผ่านทาง Facebook Page :SEED Thailand สำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Local Reporter

/หรือ...

หรือนักข่าวเยาวชนประจำถิ่นสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Facebook : เครือข่าย Local Reporter หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายพงศ์ภักดิ์ สามงามยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔ ๓๒๔ ๙๒๙๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภาวิช จันทรมงคล)
ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๒๘๔๙



ที่ พช ๐๐๒๓.๓/ว ๔๒๓

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี สำนักงานเทศบาลเมืองทล่่มสัก
สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงมหาดไทยตามข้อเสนอของผู้แทนเยาวชน จำนวน ๑๑ กลุ่ม จากกิจกรรมเสวนา เรื่อง บทบาท เยาวชนในการพัฒนาประเทศ ดังนี้

๑. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและเปิดโอกาสให้สภาเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น

๒. ขอให้สนับสนุนโครงการ กิจกรรม และเครือข่ายโครงการ SEED Thailand รวมทั้ง สนับสนุน Local Reporter หรือนักข่าวเยาวชนประจำถิ่นได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ประเด็นที่มีความสำคัญในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน Soft Power และส่งเสริมการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นไปสู่สากลต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน โดยเปิดโอกาส เปิดพื้นที่ เปิดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่นและพิจารณา สนับสนุนโครงการ กิจกรรม และเครือข่ายโครงการ SEED Thailand รวมทั้งสนับสนุน Local Reporter หรือนักข่าวเยาวชนประจำถิ่นโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักข่าวเยาวชนระดับท้องถิ่นได้ร่วมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ประเด็นที่มีความสำคัญ ในท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการ กิจกรรม และเครือข่ายโครงการ SEED Thailand ผ่านทาง Facebook Page :SEED Thailand สำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Local Reporter หรือนักข่าวเยาวชนประจำถิ่นสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Facebook : เครือข่าย Local Reporter หรือสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ นายพงศ์ภักดิ์ สามงามยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔ ๓๒๔ ๙๒๙๓ สำหรับสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการด้วย รายละเอียด ปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๒๑๐๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

Facebook Page:
SEED Thailand



กลุ่ม Facebook :
เครือข่าย Local



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐๙๕๖๗๒-๕๗๗๘๑



สทจ.เพชรบูรณ์
เลขที่รับ 5191
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖
เวลา

ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๒๑๑๐๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยตามข้อเสนอของผู้แทนเยาวชนจำนวน ๑๑ กลุ่ม จากกิจกรรมเสวนา เรื่อง บทบาทเยาวชนในการพัฒนาประเทศ ดังนี้

๑. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและเปิดโอกาสให้สภาเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น
๒. ขอให้สนับสนุนโครงการ กิจกรรม และเครือข่ายโครงการ SEED Thailand รวมทั้งสนับสนุน Local Reporter หรือนักข่าวเยาวชนประจำถิ่นได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ประเด็นที่มีความสำคัญในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน Soft Power และส่งเสริมการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นไปสู่สากลต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน โดยเปิดโอกาส เปิดพื้นที่เปิดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่นและพิจารณาสนับสนุนโครงการ กิจกรรม และเครือข่ายโครงการ SEED Thailand รวมทั้งสนับสนุน Local Reporter หรือนักข่าวเยาวชนประจำถิ่น โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในกรณีส่งเสริม สนับสนุนให้นักข่าวเยาวชนระดับท้องถิ่นได้ร่วมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ประเด็นที่มีความสำคัญในท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการ กิจกรรม และเครือข่ายโครงการ SEED Thailand ผ่านทาง Facebook Page : SEED Thailand สำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Local Reporter หรือนักข่าวเยาวชนประจำถิ่นสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Facebook : เครือข่าย Local Reporter หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายพงศ์ศักดิ์ สามานยยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔ ๓๒๔ ๙๒๙๓ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นายธนภฤต วิเศษฤทธิ์ โทร. ๐๙๔ ๕๔๘ ๐๓๗๒

